

ร่ม ประโยชน์ที่มากกว่าการกันฝน

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ย. 2564

ร่ม ไม่เพียงแต่ใช้ใน ช่วง ฤดูฝนเพียงเท่านั้น แต่ร่มเป็นไอเท็มที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะ เป็น ฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือฤดูฝน ร่มเป็นไอเท็มที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรา มาก เราแนะนำให้ทุกบ้านควรมีที่จะพกมือน้อย 1 คัน มันใจว่าคุณจะต้องได้หยิบมาใช้ประโยชน์อย่างแน่นอน และร่มเป็นไอเท็มที่ราคาไม่แพงมาก ไม่ว่าใครก็สามารถซื้อได้ โดยวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเลือกร่มให้ถูกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้ร่มแสดงประสิทธิภาพได้มากที่สุดในแต่ละฤดูกาล ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันที่ฤดูร้อนกันก่อนเลย

ฤดูร้อน - ร่มที่เหมาะสมกับฤดูร้อน เราแนะนำให้เลือกร่มที่ออกแบบเพื่อกันแดด UV โดยเฉพาะ ร่มแบบทั่วไปสามารถกันแดดได้เพียง 77 เปอร์เซ็นต์ เพียงเท่านั้น ถ้าถามว่าสามารถนำไปใช้ในฤดูร้อนได้ไหม เราตอบเลยว่าได้ แต่ถ้านอกจากการกันแดดที่ด้านหน้าแล้ว คุณควรมีคุณภาพมากที่สุด เราแนะนำให้เลือกใช้เป็น ร่มกันแดด UV โดยเฉพาะ เพราะสามารถกันแดด UV ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยรับประกันว่าผิวพรรณของคุณจะไม่ถูกแสงแดดทำลายได้อย่างแน่นอน ในส่วนของเนื้อผ้า ให้ใช้เป็นเนื้อผ้าสีดำนอกจากงานวิจัยพบว่า ร่มที่สีเนื้อผ้าสีดำนสามารถป้องกันแสงแดด UV ได้ดีกว่า ร่มที่เนื้อผ้าสีอื่น ๆ เพราะสีที่เข้มจะช่วยดูดซับรังสี UV ได้ดี ไม่ให้มันทะลุผ่านเข้าสู่มิผิวหนังเรา ดังนั้นหากคุณต้องการร่มสำหรับกันแดดให้เลือกเป็นโทนนี้อย่างดี ๆ จะดีที่สุด ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีดำนเสมอไป จะเป็นสีน้ำเงินเข้ม หรือสีเทา ก็สามารถกันแดด UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฤดูฝน - ร่มที่เหมาะสมกับฤดูฝน เราแนะนำให้ใช้เป็นร่มใส โดยจุดเด่นหลัก ๆ ของร่มใสคือทำให้ไม่ไปบดบังสายตาของผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และสามารถมองเห็นทะลุได้ นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรงทนทานทนทานแรงลมได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใสผลิตเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ และตัวพลาสติกมีความหนาพอสมควร ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าพลาสติกจะขาดหรือเสียหายจากฝนหรือแรงลม ในส่วนของวัสดุที่ใสทำร่มใสจะใสพลาสติกเป็นหลัก พลาสติกที่ใสจะมีความโปร่งใสสามารถมองเห็นทะลุได้ทุกมุมมอง ในส่วนของโครงร่มใสจะใสเป็นเหล็กสีดำนคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ไม่หักงอได้ง่าย และร่มใสออกแบบมาให้สามารถทนทานลมได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะไม่พังเมื่อโดนลมแรง ๆ แน่แน่นอน และรูปทรงของร่มพับมีความเรียบง่าย มีขนาดเล็กกะทัดรัด ทำให้สามารถถือได้ถนัดมือ

ในการเลือกซื้อ ร่ม สิ่งสำคัญจะต้องเลือกร่มที่มีความแข็งแรงทนทาน เพื่อที่จะสามารถใช้งานร่มไปได้อย่างยาวนาน ไม่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อร่มคันใหม่บ่อย ๆ เพราะร่มเป็นไอเท็มที่จะต้องหยิบมาใช้งานบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสชำรุดหรือเสียหายได้ง่าย ยิ่งถ้าคุณเลือกร่มที่ไม่มีคุณภาพ ยิ่งมีโอกาสที่ร่มของคุณจะชำรุดเสียหายได้ง่ายมาก ๆ ดังนั้นควรเน้นในเรื่องความแข็งแรงทนทานมาเป็นอันดับแรก มากกว่าความสวยงาม และร่มที่มีรูปทรงสวย ๆ มักมีราคาที่แพง เราแนะนำเว็บไซต์ <https://umbrella-perfect.com/> หากคุณต้องการร่มสำหรับใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นที่จะซื้อร่มที่มีราคาแพง ดีไซน์สวย ๆ เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองได้ โดยเฉพาะพอลิเอสเตอร์ที่ทนทานที่สุดสำหรับร่มใสสำหรับขายของ ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อซื้อร่มที่มีราคาแพง เพราะอาจจะไม่คุ้มค่า ร่มที่สีจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องมีการเลือกใช้งานให้ตรงตามสถานการณ์ เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของร่มขั้นสูงสุด